



คนอุดมศึกษาฝากความหวังเลขาฯ กกอ. คนใหม่

ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติแต่งตั้งรศ.ดร.นริศ ชัยสูตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เป็นเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) คนใหม่ นั้น ศ.ดร.พงษ์ สะเพียรชัย ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่า อยากให้เลขาธิการ กกอ.คนใหม่เร่งพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาให้อยู่ในระดับสากล มหาวิทยาลัยไหนเข้มแข็งทางด้านใดก็ต้องส่งเสริมทางด้านนั้นให้เข้มแข็งมากขึ้น ส่วนมหาวิทยาลัยไหนอ่อนทางด้านไหนก็ต้องส่งเสริมทางด้านนั้น ที่สำคัญจะต้องส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยทำวิจัยให้มากขึ้น โดยจะต้องมีงบประมาณสนับสนุนการทำวิจัยมากกว่าที่เป็นอยู่ เพราะงานวิจัยจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศและสามารถผลิตสินค้าเพื่อใช้เองและขายได้แทนที่จะซื้ออย่างเดียว

รศ.ดร.วันชัย สิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) กล่าวว่า สิ่งที่ รศ.ดร.นริศควรดำเนินการอย่างเร่งด่วน คือ การพัฒนาอุดมศึกษาให้มีความก้าวหน้าอย่างแท้จริง และทบทวนเรื่องการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาลของสถาบันอุดมศึกษาที่ยังไม่มีความคืบหน้า รวมถึงปัญหาเกี่ยวกับสถานะภาพของพนักงานมหาวิทยาลัย ปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่างมหาวิทยาลัยในส่วนกลางและภูมิภาค การเร่งรัดความร่วมมือในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาที่เกิดขึ้น

ซึ่งรวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ให้มีความเข้มแข็ง

ดร.สว่าง ภูพัฒน์วิบูลย์ อธิการบดี มรภ.พิบูลสงคราม ในฐานะรองประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.รภ.) กล่าวว่า อยากให้เลขาธิการกกอ.คนใหม่ ขอให้ช่วยสานงานเดิมของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เช่น การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษาหรือแอดมิชชัน ทูตพัฒนาอาจารย์ และกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) เป็นต้น และอยากให้เลขาธิการกกอ.คนใหม่ มีนโยบายช่วยเหลือและสนับสนุนมหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ทั้งเรื่องของบุคลากร งบประมาณ

ด้าน ผศ.ดร.นำยุทธ สงธนาพิทักษ์ อธิการบดีมทร.ธัญบุรี กล่าวว่า อยากให้รศ.ดร.นริศ เอาใจใส่ดูแล มทร. โดยเยี่ยมชมและรับข้อมูลโดยตรงจาก มทร.บ้าง และอยากให้สร้างความสามัคคีระหว่างสถาบันอุดมศึกษาแต่ละประเภท รวมถึงจัดระเบียบคุณภาพอุดมศึกษาอย่างจริงจัง ไม่ใช่ปากว่าตาขี้นที่ปากก็พูดปรามแต่ยังไม่ยอมให้ปิดหลักสูตรนอกสถานศึกษาซ้ำซ้อนกันอยู่.